



Newsletter จดหมายข่าว

คณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อการพัฒนาสังคม
แผนกสุขภาพอนามัย

Committee for Health Pastoral Care

เป็นหน่วยงานภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ชั้น 3 อาคารเลขที่ 122/11 ถนนนนทรี 14 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร.02 681-3900 ต่อ 1309 โทรสาร 02 681-5857 E-mail address :chc@cbct.net



www.healthpastoral.com

เดือนกันยายน-ตุลาคม 2012

ฉบับนี้มีอะไร



เวชบุคคลคาทอลิก
ได้ประธานคนใหม่



นพ.อุทธิไกร อัครสกุล

รศ.นพ.วรวิทย์ จรรย์วานิชย์

เวชบุคคลเลือกประธานใหม่	หน้า 1
สรุปโครงการอบรมอาสาสมัคร	
สุขภาพชุมชน ซีซั่น 2	หน้า 2
บ้านลำไทรพื่นฟูจิตใจ	หน้า 3
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน	หน้า 4
กิจกรรมเวชบุคคลฯ ราชบุรี	หน้า 5
งานรวมพลังผู้สูงอายุท่าแร่ฯ	หน้า 6
ผู้สูงอายุเชียงใหม่เตรียมเป็น	
เจ้าภาพงานชุมนุม 8	หน้า 6

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย นำทีมโดย รศ.นพ.วรวิทย์ จรรย์วานิชย์ จัด "โครงการพื่นฟูจิตใจ - ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2012" ในหัวข้อ "อภิบาลชุมชนศิษย์พระคริสต์ ร่วมพันธกิจแบ่งปันข่าวดี" ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม ค.ศ.2012 ณ ศูนย์อบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม

โอกาสฉลองนักบุญลูกา องค์อุปถัมภ์ของเวชบุคคลคาทอลิก บรรดาสมาชิกชมรมเวชบุคคลคาทอลิกในสาขาวิชาชีพที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนจากสังฆมณฑลต่างๆ ได้นัดมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นประจำทุกปี

พร้อมกับมาร่วมกันศึกษาคำสอนของพระศาสนจักรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ชีวิต ความเจ็บป่วยและความตาย สำหรับในปีนี้มีบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโดยตรง อาทิ หัวข้อ "พระเยซูเจ้าทรงแสดงอัศจรรย์รักษาผู้เจ็บป่วยที่ยืนยันความเชื่อ" โดย บาทหลวงทศนุ หัตถการกุล หัวข้อ "เทววิทยาของร่างกาย" โดย บาทหลวงสิรนนท์ สรรเพ็ชร หัวข้อ "ประสบการณ์ในการอภิบาลผู้ป่วยและญาติในวาระสุดท้ายของชีวิต" โดย บาทหลวงสมชาย อัญชลีพรสันต์ และ หัวข้อ "หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต(Living Will)" ในมุมมองคาทอลิก และคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกที่เกี่ยวข้อง โดย บาทหลวงเชิดชัย เลิศจิตรเลขา

วันที่ 21 ตุลาคม ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ค.ศ.2012 ของชมรมฯ โดยมีวาระสำคัญคือ การถือเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระลงและผลการลงมติของที่ประชุมตกลงเชิญ นพ.อุทธิไกร อัครสกุล รับตำแหน่งประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแทน รศ.นพ.วรวิทย์ จรรย์วานิชย์ และจะมีการจัดตั้งกรรมการดำเนินงานอื่นๆ ต่อไป



วิสัยทัศน์

ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้อง
เปี่ยมด้วยคุณธรรม ในความรักของพระเจ้า

พันธกิจ

ส่งเสริมเวชบุคคลและองค์กรคาทอลิกในประเทศไทย
ในการอุทิศตนรับใช้ปวงชนด้านสุขภาพอนามัย
โดยเน้นผู้ยากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า



สรุปภาพรวม

โครงการอบรมอาสาสมัครสุขภาพ ซีชั้น 2

สืบเนื่องจากแผนทิศทางการอภิบาลของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ปี 2010 -2015 "ชุมชนศิษย์พระคริสต์" ทางฝ่ายสังคมสภาพระสังฆราชฯ (คาร์ิตัสไทยแลนด์) จึงได้ร่วมมือกับ แผนกสุขภาพอนามัย จัดโครงการ "อบรมอาสาสมัครสุขภาพชุมชน" ในชุมชนศิษย์พระคริสต์ขึ้นมา โครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากโครงการที่ทางแผนกสุขภาพอนามัย โดยเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกและเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิก ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ คือ "อาสาสมัครผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้พิการในชุมชน" "อาสาสมัครสุขภาพเครือข่ายสุขภาพเชียงใหม่" "อาสาสมัครสุขภาพนำท่วม" "อาสาสมัครสุขภาพแรงงานอพยพ" ฯลฯ ซึ่งทำให้เกิดกลุ่มอาสาสมัครสุขภาพชุมชนภายใต้เครือข่ายคาทอลิกจำนวนหนึ่งกระจายอยู่ตามชุมชนวัดต่างๆ

ดังนั้นเพื่อเป็นการต่อยอดเครือข่ายอาสาสมัครสุขภาพชุมชน ทางฝ่ายสังคมสภาพระสังฆราชฯ (คาร์ิตัสไทยแลนด์) และแผนกสุขภาพอนามัยจึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการอบรมอาสาสมัครสุขภาพชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคาร์ิตัสเยอรมัน โดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายในการต่อยอด รื้อฟื้น และเพิ่มเติมความรู้ทางด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยพื้นฐานในเรื่องต่างๆ

เพื่อให้ในแต่ละชุมชนศิษย์พระคริสต์ หรือวัดที่พร้อมได้มีอาสาสมัครสุขภาพประจำชุมชนวัด โดยบูรณาการบุคลากรภายใต้เครือข่ายฝ่ายสังคมและแผนกสุขภาพอนามัยฯ ให้ร่วมมือกันหรือสมัครเป็น "อาสาสมัครสุขภาพชุมชน" เพื่อรับการอบรมความรู้พื้นฐานในการดูแลสุขภาพอนามัย เพื่อรับใช้บรรดาผู้ป่วย ผู้สูงอายุ คนพิการในชุมชนของตนเอง ในเรื่องสุขภาพอนามัยพื้นฐาน และสามารถส่งต่อยังสถานพยาบาลขั้นสูงต่อไปในรายชื่อที่จำเป็นต้องส่งต่อ (refer)

เพื่อลดความรุนแรงหรือการสูญเสียที่สามารถป้องกันได้

เป้าหมายของอาสาสมัครสุขภาพที่เข้ารับการอบรม ในโครงการอบรมอาสาสมัครสุขภาพ ต่อเนื่องในครั้งนี้ มีเป้าหมายในหลายพื้นที่-ชุมชนวัด โดยจัดการอบรมเป็นภาคๆ-สังฆมณฑล ดังนี้

ครั้งที่ 1 จัดอบรมให้แก่ อาสาสมัครสุขภาพจากเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ, สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลจันทบุรี ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2012 จำนวน 49 คน ณ บ้านดอมินิกซาวิโอ ซ.วัดเทียนดัด อ.สามพราน จ.นครปฐม



ครั้งที่ 2 อาสาสมัครสุขภาพในเขตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2012 จำนวน 21 คน จัดอบรมที่หอประชุม วัดถ้ำสิงห์ ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร



ครั้งที่ 3 อาสาสมัครสุขภาพจากเขตสังฆมณฑลเชียงใหม่ ในเขตพื้นที่ราบ และจากชุมชนกลุ่มป่าเกอญอ รวม 41 คน ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2012 ที่ศูนย์คาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่



งานสุขภาพอนามัย



ครั้งที่ 4 อาสาสมัครสุขภาพภายใต้เครือข่ายเวชบุคคล
สังฆมณฑลนครสวรรค์ จำนวน 120 คน จัดอบรมภายในพื้นที่
จ.นครสวรรค์



ทั้งนี้การจัดอบรมในแต่ละครั้งจะมีเนื้อหาความรู้และ
ทักษะเหมือนกันทุกที่ โดยได้รับความร่วมมือจากแพทย์
พยาบาล เกษัชกร นักกายภาพ ฯลฯ จากเครือข่าย
เวชบุคคลคาทอลิกในแต่ละสังฆมณฑล หลังจากการอบรม

ครบตามเป้าหมายแล้วจะได้มีการจัดทำทะเบียนเครือข่าย
อาสาสมัครสุขภาพภายใต้แผนกสุขภาพอนามัย และรณรงค์
หาทุนจากผู้มีจิตศรัทธา ที่เห็นคุณค่าของจิตอาสาสุขภาพ
ชุมชนเหล่านี้ เพื่อจัดสต็อกสารองยาและเวชภัณฑ์ไว้ให้
จิตอาสาได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และ
คนพิการในชุมชนศิษย์พระคริสต์ โดยติดต่อได้ที่ แผนก
สุขภาพอนามัย 122/11 ตึกสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ
ช.นาคสุวรรณ ถ.นนทบุรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02 681 5857 E-mail: chc@cbct.net หรือติดต่อ
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการแผนก สุขภาพอนามัย
โทร.081869 4514 E-mail : fr.pairat@caritasthailand.net



ภาพข่าวกิจกรรม ช.อากาธา นางสาวสตี รายนาน

"ผู้สูงอายุลำไทรร่วมฟื้นฟูจิตใจ"

ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์ฯ ร่วมกับ
คณะกรรมการสโมสรมผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์ จัดฟื้นฟู
จิตใจ ในโอกาสปีแห่งความเชื่อให้กับผู้สูงอายุและ
พนักงาน เทศน์โดย คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพากรณ์
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2012 ณ ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุ





เวชบุคคลนครสวรรค์จัด

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคเบาหวานด้วยภูมิปัญญาไทย



จนเป็นผลและกลายเป็นผลเรื้อรังยากต่อการรักษา

จากเหตุผลดังกล่าว ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครสวรรค์ จึงจัดโครงการ "เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคเบาหวานด้วยภูมิปัญญาไทย" โดยผลักดันให้มีอาสาสมัครหมู่บ้าน(อสม.) เป็นแกนนำนักดูแลสุขภาพประจำครอบครัวเบาหวานเพื่อให้ชุมชนมีองค์ความรู้และเป็นแกนนำในการพัฒนาชุมชนให้

เข้มแข็งและยั่งยืน ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน และปัญหาต่างๆที่จะ เกิดขึ้นตามมาจากโรคเรื้อรัง

- วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ความรู้แก่ อสม. เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง โรคเบาหวาน การนวดฝ่าเท้าและสมุนไพรรักษาโรค
 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน มีการบูรณาการความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย
 3. เพื่อสร้างความร่วมมือกับชุมชนและพัฒนาจิตอาสาในการแก้ปัญหาการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 4. เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและป้องกันภาวะแทรกซ้อนในชุมชนด้วยแนวคิดนักดูแลสุขภาพประจำครอบครัว
 5. เพื่อเปิดศูนย์ภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นสำหรับบริการ



ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์ จัดอบรม "โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคเบาหวานด้วยภูมิปัญญาไทย" ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2012 ณ อาคารโบสถ์อาสนวิหารนักบุญอันนาและโรงเรียนเซนต์โยเซฟ นครสวรรค์ โดยมี คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุก อุปสังฆราชสังฆมณฑลนครสวรรค์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม มีกลุ่มอาสาสมัครจาก 6 ชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ที่ประสบภัยน้ำท่วมเต็มพื้นที่เมื่อปี 2011 เข้ารับการอบรมจำนวน 120 คนคือ 1. ชุมชนอาสนวิหารนักบุญอันนา 2.ชุมชนเขตเทศบาล 3. ชุมชน อบต.ตะเคียนเลื่อน 4.ชุมชน อบต.บางม่วง 5. ชุมชน อบต.บึงเสนาท 6. ชุมชน อบต.เกรียงไกร

สืบเนื่องจากปี 2554 จังหวัดนครสวรรค์ประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่เป็นเวลานานหลายเดือน ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางความเป็นอยู่และภาวะสุขภาพ ซึ่งชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ นครสวรรค์ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยการนำสิ่งของข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้ที่จำเป็นรวมทั้งเงินบริจาคเพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชนในเบื้องต้นและยังช่วยฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภายหลังน้ำลด โดยจัดการอบรมแกนนำอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพในเขตชุมชนต่างๆ ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและจากการเยี่ยมบ้าน อสม.ได้ข้อสรุปว่าปัญหาสำคัญของคนในชุมชน คือโรคเรื้อรังได้แก่โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วม ผู้ป่วยเบาหวานและกลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน เกิดผลบริเวณฝ่าเท้าจากการย่ำเหยียบน้ำที่ท่วมขังหรือถูกของมีคมในน้ำที่มั่ว

งานสุขภาพอนามัย

พนิดา แหวกวารี รายงาน

ภาพข่าวกิจกรรม

เครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ออกหน่วยปฐมพยาบาลไปให้บริการตรวจสุขภาพ และคำปรึกษากับสัตบุรุษที่มาฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2555



และออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพโอกาสฉลองวัดแม่พระสายประคำ หลักห้า จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2555



ประชาชนในการดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน การจัดโครงการกำหนดเป็น 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การอบรมพัฒนาแกนนำให้เป็นนักดูแลสุขภาพประจำครอบครัวโดยจัดให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรค
ระยะที่ 2 สร้างภูมิคุ้มกันเบาหวานตามบริบทชุมชน โดยอาสาสมัครการออกเยี่ยมชุมชนและให้บริการสุขภาพ

แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 5 ราย/เดือนในเวลา 2 เดือน
ระยะที่ 3 ตั้งศูนย์ภูมิปัญญาไทย (มกราคม 2556) โดยจะมีการประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของแต่ละชุมชน ประสานงานจัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ กำหนดสร้างเรือนเพาะชำต้นกล้าเบาหวานจากสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อให้แกนนำแต่ละคนได้ส่งมอบให้ครอบครัวเบาหวานนำไปเพาะปลูกโดยสอนและแนะนำวิธีใช้สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพตามวิถีชีวิตของผู้ป่วยครอบครัวเบาหวานสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับการให้บริการนัดเพื่อสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ประชาชนในชุมชนมีแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพจากการเรียนรู้ภายในชุมชนของตนเอง ฟังตนเองได้มีสุขภาพที่ดีในการดำเนินชีวิต
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ การสร้างภูมิคุ้มกันโรคเบาหวานด้วย ภูมิปัญญาไทยแบบครบวงจร





คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม Catholic Commission for Development
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถนนศรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Catholic Committee for The Elderly 122 / 11 Soi Naaksuwan, Nonsri Road, Yannawa, Bangkok 10120
Tel. 0 -2681-3900 Exit 1309 Fax. 0 - 2681-5857 www.healthpastoral.com E-mail : chc@cbct.net

ที่ คสอ./12-103

วันที่ 18 กันยายน 2012

เรื่อง โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิก

เรียน คุณพ่อจิตตาทิบาลงานผู้สูงอายุ ประธานเครือข่ายผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ประธานชมรมผู้สูงอายุระดับวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย : โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4/2012 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2012 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้มีการติดตามวาระเรื่องการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุประจำปี และงานเครือข่ายผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ซึ่งได้มีการคุยกันมาหลายครั้ง แต่ยังไม่บังเกิดผลในทางปฏิบัติในการดำเนินงานตามกิจกรรมของคณะกรรมการฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุประจำปี ทำให้การดังกล่าวตกอยู่กับทางสังฆมณฑลและกรรมการระดับสังฆมณฑล ซึ่งที่ผ่านมาก็เห็นว่าเราโชคดีที่ได้รับการสนับสนุนจากทางสังฆมณฑลต่าง ๆ ที่เป็นเจ้าภาพในปีนั้นๆ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสร้างการมีส่วนร่วมจากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป ผู้มีน้ำใจดี และมีจิตอาสาด้วยความสมัครใจ ตามกำลังความสามารถ ทางคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ จึงได้มีมติให้จัดทำ "โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ" ขึ้น ตามรายละเอียดโครงการที่แนบท้าย โดยขอความร่วมมือจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลและประธานชมรม/เหรียญิก ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก ในการช่วยกันรณรงค์ตามความสามารถและสมัครใจของสมาชิก

โครงการดังกล่าว เป็นโครงการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปที่เห็นความสำคัญของงานผู้สูงอายุ ด้วยการเก็บเงินออมวันละ 1 บาท เป็นเวลา 6 เดือน โดยแบ่งเป็น 2 งวด งวดที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2012 ถึง 31 ธันวาคม 2012 งวดที่ 2 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2013 ถึง 31 มีนาคม 2013 โดยจัดเก็บงวดที่ 1 วันที่ 1 มกราคม 2013 และงวดที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2013 (ตามรายละเอียดโครงการที่แนบมา)

จึงเรียนมายังคุณพ่อจิตตาทิบาลงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล / ประธานเครือข่ายกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์โครงการฯ และดำเนินการตามความเหมาะสม โดยขอให้เป็นไปโดยความสมัครใจ และความพร้อมของผู้ที่มีจิตอาสาเข้าร่วมโครงการเท่านั้น

พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณคุณพ่อจิตตาทิบาลงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล และคณะกรรมการเครือข่ายผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือในการพัฒนางานเครือข่ายผู้สูงอายุให้มีความก้าวหน้าขึ้น ขอท่านนักบุญอันนวยอากิม องค์อุปถัมภ์ผู้สูงอายุได้ขอพระพรจากพระเป็นเจ้า ให้ประสบความสำเร็จความสุขความเจริญตลอดไป

หนึ่งเดียวในพระคริสต์

(คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ)

จิตตาทิบาลงานผู้สูงอายุ

ผู้อำนวยการแผนกสุขภาพอนามัย

งานผู้สูงอายุ

โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ



หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ หรือ เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก ส่งเสริมงานผู้สูงอายุในทุกด้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อแผนทิศทางการอภิบาลของพระศาสนจักรในเรื่อง

- ผลักดันให้มีการดำเนินการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในชุมชนวัดคาทอลิกในสังฆมณฑลต่าง ๆ
- จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกระดับสังฆมณฑลและระดับประเทศ
- ผลักดันให้มีโครงการลูกกตัญญูและโครงการผู้สูงอายุตัวอย่างระดับวัด ระดับสังฆมณฑล และระดับชาติ
- ผลักดันให้ผู้สูงอายุได้มีเวทีแสดงออกถึงศักยภาพของผู้สูงอายุด้วยการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติเป็นประจำทุกปี
- ผลักดันให้การดำเนินกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุในระดับต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนในงานผู้สูงอายุด้วยโครงการ "ชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง"

ผลักดันให้มีการเอาใจใส่ดูแลการจัดให้มีการอบรมในเรื่องและระดับชาติ พร้อมทั้งจัดดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองด้วยกิจกรรมที่หลากหลายคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุมีภาระกิจที่ต้องจัดหางบประมาณเพื่อจะสามารถต่อเนืองเพื่อจะสามารถพัฒนางานทั่วถึง ทางคณะกรรมการฯ จึงได้เสนอ "ขึ้นเพื่อหาทุนช่วยเหลือการดำเนิน"



สุขภาพของผู้สูงอายุอย่างถูกต้องด้วยสุขภาพผู้สูงวัยทั้งในระดับสังฆมณฑลทำโครงการอบรม "อาสาสมัครผู้สูงอายุเองไม่ได้" และ "อาสาสมัครสุขภาพ" ฯลฯ ดังกล่าว ทำให้คณะกรรมการดำเนินการในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องและดำเนินกิจกรรมหลัก ๆ ให้สำเร็จลุล่วงในการรับใช้เครือข่ายผู้สูงอายุได้อย่าง "โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุของเครือข่ายผู้สูงอายุ คาทอลิก"

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในงานบุคคล ทั่วไปที่เห็นความสำคัญของกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ
2. เพื่อจัดหางบประมาณช่วยเหลืองานผู้สูงอายุให้เกิดความยั่งยืน
3. เพื่อสร้างเครือข่าย "จิตอาสาช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ"

กลุ่มเป้าหมาย

1. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ผู้ที่มีความพร้อมและสมัครใจ
2. บุคคลทั่วไปที่เห็นความสำคัญของงานผู้สูงอายุ

วิธีการดำเนินงาน

- เชิญชวนสมาชิกผู้สูงอายุที่มีความพร้อมและสมัครใจ หรือผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ในการออมเงินวันละ 1 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน/ปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2012 ถึง 31 มีนาคม 2013 แจ้งความจำนงค์ในการร่วมโครงการได้ที่ ประธานชมรมผู้สูงอายุในเขตวัดที่ตนเองสังกัดอยู่



งานผู้สูงอายุ

- ประธานชมรมผู้สูงอายุส่งรายชื่อให้คณะกรรมการระดับสังฆมณฑล และระดับสังฆมณฑลส่งต่อระดับชาติตามลำดับ เพื่อรับทราบจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
- การจัดเก็บเงินจะทำ 2 ครั้ง คือ รอบที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2012 จัดเก็บวันที่ มกราคม 2013 และรอบที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2013 จัดเก็บวันที่ 1 เมษายน 2013 โดยจัดส่งให้ประธานชมรมแต่ละชมรม และประธานชมรมส่งต่อให้ประธานเครือข่ายระดับเขตและระดับประธานเครือข่ายสังฆมณฑล เพื่อจัดส่งให้ทางเหรียญของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ต่อไป
- เงินที่ได้จากโครงการดังกล่าวในแต่ละปีทางคณะกรรมการฯ จะจัดแบ่งออกเพื่อช่วยเหลืองานผู้สูงอายุดังนี้คือ
 1. มอบให้ทางเครือข่ายผู้สูงอายุที่เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติในปีนั้นๆ 40%
 2. มอบให้คณะกรรมการเครือข่ายระดับสังฆมณฑล 30%
 3. มอบให้คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ 30%ทางคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุจะออกไปเสิร์ฟรับเงินให้ผู้นำส่งเงินและรายงานการเงินจากโครงการดังกล่าวผ่านทางรายงานการประชุม และผ่านสื่อของแผนกสุขภาพอนามัย


ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ในรอบที่ 1)

- 1 ตุลาคม 2012 ถึง 31 มีนาคม 2013 โดยจัดเก็บเป็น 2 ครั้ง คือ
 - ครั้งที่ 1: 1 ตุลาคม 2012 ถึง 31 ธันวาคม 2012 จัดเก็บ วันที่ 1 มกราคม 2013
 - ครั้งที่ 2: 1 มกราคม 2013 ถึง 31 มีนาคม 2013 จัดเก็บ วันที่ 1 เมษายน 2013
- ประธานชมรมผู้สูงอายุและเหรียญชมรมแต่ละชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บและส่งให้ประธานชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกิดสมาชิกเครือข่ายจิตอาสาช่วยสนับสนุนงานเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิก
2. สร้างจิตสำนึกของการมีส่วนร่วมตามกำลังความสามารถ
3. มีงบประมาณมาช่วยในการดำเนินงานเพื่อผู้สูงอายุ
4. แบ่งเบาภาระของเครือข่ายผู้สูงอายุสังฆมณฑลที่เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุประจำปี

ผู้รับผิดชอบโครงการ

- คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ โดยมี
- ประธานชมรมผู้สูงอายุและเหรียญระดับชมรม
- ประธานเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกระดับสังฆมณฑล (เป็นผู้ช่วยดำเนินการในระดับชมรม และระดับสังฆมณฑล)
- ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ/ ผู้อำนวยการแผนกสุขภาพอนามัยรับผิดชอบดำเนินงาน 



งานผู้สูงอายุ

ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์สังคมพัฒนาอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง รายงาน



โดยมี คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะกรรมการ และ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตภิบาล ไปร่วมเป็นกำลังใจแก่ผู้สูงอายุด้วย

กิจกรรมสำคัญในวันรวมพลังประกอบด้วยพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุตัวอย่าง และ ลูกกตัญญู ระดับสังฆมณฑล

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ผู้สูงอายุรับชมการแสดงของตัวแทนชมรมผู้สูงอายุจากวัดต่างๆ และฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการด้านผู้สูงอายุและผู้พิการ" โดย.. คุณชานนุช พันธุ์เพ็ญ นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลสกลนคร และ คุณสาคร เสี่ยงเพราะ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร



ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง นำโดย คุณพ่อสุดใจ แสหนผลอ่อน ผู้อำนวยการ ศูนย์สังคมพัฒนาอัครสังฆมณฑลท่าแร่ จัดงาน "วันรวมพลังผู้สูงอายุประจำปี2012/2555" เมื่อวันที่เสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555 ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ สกลนคร โดย คุณพ่อวิโรจ ใจเสรี อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธีมีผู้สูงอายุจาก 26 ชมรมมาร่วมงานประมาณ 1,200 คน ระหว่างนี้เครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่ มาให้บริการตรวจสุขภาพและคำปรึกษาแนะนำ

ภาพข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ เยี่ยมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลเชียงใหม่ โอกาสนี้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลเชียงใหม่ เพื่อหารือเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ห้องประชุมศูนย์คาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่



ปฏิทินงาน

- คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ขอเชิญคุณพ่อจิตตภิบาล ผู้ประสานงาน ประธานคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ค.ศ.2012 ที่ศูนย์อภิมหาคามิลเลียนลาดกระบัง วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2012 โอกาสนี้มีการเลือกคณะกรรมการดำเนินงานชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระลงด้วย
- ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2012 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2012 ที่ห้องประชุมชั้น 11 อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทร กรุงเทพฯ ขอเชิญกรรมการทุกท่าน ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน